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HĐND HUYỆN CÔN ĐẢO  

KỲ HỌP LẦN THỨ 4  
 

 

 

          Số: 31/BC-HĐND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

        Côn Đảo, ngày 20  tháng 7  năm 2017 

 

BÁO CÁO 

Tổng hợp ý kiến tại 02 Tổ thảo luận (Tổ 1 và Tổ 2) trước 

kỳ họp thứ Tư HĐND huyện Côn Đảo khoá XI, nhiệm kỳ 2106-2021 

 
 

Sáng ngày 19/7/2017, trước khi khai mạc kỳ họp lần thứ Tư HĐND huyện 

khóa XI, Chủ tọa kỳ họp đã tổ chức và phân chia làm 02 Tổ thảo luận với thành 

phần tham dự theo Kế hoạch số 24/KH-HĐND ngày 05/6/2017 (Tổ thảo luận số 1 

tại Phòng họp UBND huyện do ông Nguyễn Hoàng Tùng – Chủ tịch HĐND huyện 

chủ trì và Tổ thảo luận số 2 tại Hội trường UBND huyện do ông Trần Tấn Đạt – Phó 

Chủ tịch chủ trì). 

Có 22 vị đại biểu HĐND huyện và khách mời tham gia phát biểu với 27 ý 

kiến (Tổ thảo luận số 1 (TĐB số 2, 4, 5) có 15 ý kiến; Tổ thảo luận số 2 (TĐB số 1, 

3, 6) có 12 ý kiến);  

Hầu hết ý kiến của các đại biểu tại Tổ thảo luận số 2 đã được đại diện UBND 

huyện cùng các cơ quan, đơn vị giải trình, trả lời tại buổi thảo luận. Qua tổng hợp 

còn 7 ý kiến của Tổ thảo luận số 1, đề nghị UBND huyện tiếp thu giải trình tại kỳ 

họp HĐND huyện lần thứ Tư, như sau: 

I. Về lĩnh vực đầu tư công: 

1. Hiện nay tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn đã được bố trí theo kế hoạch năm 

2017 còn thấp; tiến độ triển khai xây dựng trường Mầm non Bến Đầm rất chậm; tiến 

độ triển khai thực hiện các đề án bảo vệ môi trường đã kéo dài nhiều năm nay nhưng 

đến nay vẫn tiếp tục chậm; cần phải xử lý dứt điểm trường hợp của bà Nguyễn Thị 

Hồng vì đã nhận tiền bồi thường để bàn giao đất cho Trạm Cung cấp nước, công 

trình đường xung quanh Trường THCS Côn Đảo vẫn chưa hoàn tất các thủ tục đền 

bù, giải phóng mặt bằng, như vậy khi dự án Trường THCS Côn Đảo bàn giao đưa 

vào sử dụng sẽ không có đường để đi, hiện nay chưa lựa chọn được nhà thầu để khởi 

công xây dựng Chợ mới... Đề nghị UBND huyện đưa ra những giải pháp khắc phục, 

đẩy nhanh tiến độ những dự án này trong thời gian tới. 

2. Đề nghị UBND huyện cần bổ sung những giải pháp và thời gian cụ thể để 

khắc phục tồn tại, hạn chế đã nêu trong Báo cáo số 143/BC-UBND ngày 03/7/2017 

về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu 

năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017  

II. Về lĩnh vực quản lý quy hoạch, đất đai, xây dựng: 

3. Hiện nay trên địa bàn huyện nhiều hộ dân có đất phân lô ra để bán, việc 

phân lô đất ra để bán và xây dựng nhà như vậy có đúng theo quy hoạch khu dân cư 

hay không? việc xây dựng cơ sở hạ tầng như vậy có đảm bảo về cống thoát nước, xử 

lý rác,...có ảnh hưởng tới khu vực khác hay không?. Đề nghị UBND huyện giải trình 

về vấn đề này. 

4. Trong năm 2017 tại địa bàn khu dân cư số 2 có 03 trường hợp có văn bản 

xin được cất nhà tạm trên đất nông nghiệp, mặc dù UBND huyện đã có văn bản trả 
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lời không được phép nhưng tới nay những trường hợp này vẫn không chấp hành và 

đã xây dựng xong công trình, mặc dù Ban điều hành khu dân cư đã có báo. Vì vậy 

đề nghị nghị cơ quan chức năng phải có giải pháp ngăn chặn, xử lý kiên quyết dứt 

điểm những trường hợp vi phạm này ngay từ đầu, tránh tình trạng các hộ vi phạm 

xây dựng xong công trình mới thực hiện việc cưỡng chế buộc khắc phục hậu quả và 

hướng tới sẽ xử lý những trường hợp này như thế nào? 

- Việc giải quyết cho người dân xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất chưa 

thõa đáng, trên cùng một khu vực nhưng có hộ dân xin chuyển đổi mục đích sử dụng 

đất được nhưng có hộ xin nhưng cơ quan chức năng trả lời không được. Đề nghị 

UBND huyện giải trình, thông tin cho cử tri biết về vấn đề này. 

5. Trường hợp hộ bà Đinh Thị Chung trước đây cất chòi tạm trên đất của Nhà 

nước để xây dựng công trình đường nội bộ khu dân cư số 8, sau khi công trình đã 

xây dựng xong đã tháo dỡ nhưng sau đó tiếp tục xây dựng nhà tạm cho con ở, mặc 

dù Ban điều hành khu dân cư số 8 đã có văn bản báo cáo UBND huyện và Phòng Tài 

nguyên – Môi trường về việc này nhưng tới nay cơ quan chức năng vẫn chưa xử lý 

làm người dân bức xúc trường hợp này có xảy ra tiêu cực hay không mà sao không 

xử lý?. Đề nghị UBND huyện giải trình cho người dân được rõ.  

6. Người dân khu dân cư số 3 có thắc mắc vì sao trường hợp lấn chiếm đất 

Nhà nước của bà Phạm Thị Thu – khu dân cư số 3 mặc dù UBND huyện đã ban 

hành Quyết định cưỡng chế vào ngày 28/5/2017 nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện 

việc cưỡng chế, như vậy sẽ làm cho các hộ khác sai phạm theo. Đề nghị UBND 

huyện giải trình về việc này cho người dân được rõ. 

III. Lĩnh vực khác 

7. Hiện nay dãy bán hàng cá của Chợ tạm dời về trước Nhà văn hóa khu dân 

cư số 7 rất hôi thối, ảnh hưởng đến việc hội họp, sinh hoạt của người dân trong khu. 

Đề nghị UBND huyện di dời Nhà văn hóa khu dân cư số 7 sang vị trí khác./. 

 

Nơi nhận:                                                   
- UBND huyện (để biết, chỉ đạo giải trình); 

- BTTr UBMTTQVN huyện; 

- Các vị Đại biểu HĐND huyện; 

- Đăng Cổng TTĐT HĐND huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. CHỦ TỌA KỲ HỌP 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hoàng Tùng 

 
 

 

 


